

ตั้งโรงงาน SMEs ในคุก เพิ่มหน่วยผลิตและผู้ประกอบการใหม่

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต้องการสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยมีเป้าหมายปีละ 40,000 ราย แต่เมื่อใกล้สิ้นสุดของแผน พบว่าการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นในแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 จึงยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ โดยบรรจุไว้ในกลยุทธ์ที่ 2.7 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมโดยการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวคิดนี้อาจจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยปฏิบัติ คือกรมราชทัณฑ์ในการตั้งโรงงานในคุก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

การนำร่องตั้งหน่วยผลิตในเรือนจำนี้ จะเป็นการตั้งโรงงานในเรือนจำขนาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยขยายผลไปสู่เรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนำร่องใน 2 สาขาการผลิต ได้แก่ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับผู้ต้องขังชายซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ปูพื้นฐานการดำเนินงานไปบ้างแล้ว และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขังหญิง แนวคิดที่จะดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะตอบสนองเป้าหมายของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555-2559 ที่ต้องการการเพิ่มขึ้นของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 250,000 วิสาหกิจภายในปี 2559 แล้ว ยังช่วยลดความกดดันและช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในชีวิตแก่ผู้ต้องขัง ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเมื่อยามที่พ้นโทษจากเรือนจำ และช่วยให้เกิดธุรกิจใหม่ตามความต้องการในปัจจุบันซึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ นั่นคือ ที่อยู่อาศัย และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อย่างน้อยก็เป็นการคืนคนดีที่เคยประพฤติผิดกลับสู่สังคมในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่

หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า การมีหน่วยผลิตเกิดใหม่สัก 1 แห่งนั้น จะช่วยกระจายความเจริญของเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ และความผาสุกในชีวิตของมนุษย์ได้ค่อนข้างมาก ลองนึกถึงใยแมงมุมที่กระจายรัง ออก เส้นใยแต่ละเส้นก็ยังยึดโยงเกี่ยวเนื่องกัน ฝืนกำลังเติบโตขยายใหญ่ไปด้วยกัน แนวคิดนี้จึงเป็นการจะสร้างหน่วยผลิตใหม่ให้เป็นไปดังทฤษฎีใยแมงมุม ซึ่งต้องประสานขอแรงความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยปฏิบัติและผู้ต้องขังที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการในวันข้างหน้าด้วย เราเชื่อว่าท่านอยากรู้ชีวิตที่ดีที่ได้รับการยอมรับในสังคมเหมือนบุคคลทั่วไป

จุฑาทภัทร รัตนะธำรงพรพรณ
หัวหน้าส่วนรวบรวมแผนและนโยบาย
สำนักแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย